

## Trung Quốc tăng tốc xây dựng quần đảo Hoàng Sa

T&#225;c Gi&#7843;: TN

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 28 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2012 07:34

---

“thực hiện dự án Tam Sa” Tiêu Kiệt công bố chương trình xây dựng nhà ở đảo Phú Lâm với tổng đầu tư gần \$3 triệu USD

Hội KH&U, Hội Nam (NV) -Nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo các kênh họch đang đẩy cđđ ra để thúc đẩy nhanh chương trình phát triển quần đảo Hoàng Sa, phần lớn tập trung vào đảo Phú Lâm, thuộc chủ quyền của Việt Nam.



**Một con đường đã đặt tên là đường Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm quyền của Việt Nam năm 1974. (Hình: Tân Hoa Xã)**

Một bản tin được đăng tải trên Tân Hoa Xã và in trên tờ Trung Quốc nhật báo hôm Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012 thuộc nội T&#225;ng Đ&#223;nh Chi, chủ tịch tỉnh Nam nói, “Chúng tôi thúc đẩy nhanh các dự án xây dựng Tam Sa trên nhu cầu lãnh vực giao thông, viễn thông, cấp nước và điện, tiếp vận cũng như xử lý rác.”

Ông Chi nói nh&#223; trong cuộc hội thảo về khai thác các vùng biển được tổ chức ở thành phố Hội Khánh, thuộc tỉnh Nam. Ông thông báo các dự án phục vụ cho các chương trình phát triển tài nguyên “Tam Sa” sẽ được ưu tiên.

L&#223;i nói của T&#225;ng Đ&#223;nh Chi cho thấy họch họch loan báo từ hai tháng trước mà Tân Hoa Xã đã loan báo nh&#223; m phát triển thành phố Tam Sa (tr&#223;c thuộc tỉnh Nam), tức ba nhóm quần đảo bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc chiếm quyền đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 1, 1974 sau một trận hải chiến với Hội Quân VNCH. Đến năm 1988 thì đem lòng chiếm đảo Trường Sa chiếm một số đảo

nhỏ và bãi đá ngầm của Việt Nam.

Trong cuộc họp Hội Khu, Tổng thống Địch Chi đang thảo luận báo nhà cầm quyền Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ thu hồi quyền của cho các công trình phát triển trên quần đảo Hoàng Sa, dù lịch dự kiến khai thác dầu khí các quần đảo của Việt Nam.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN rút nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động của Bộ Kinh tế “Tam Sa” được biết là tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng đảo) trong quần đảo Hoàng Sa. Nhưng những lời phản đối suông của Hà Nội trong thực tiễn vẫn chưa có hiệu quả. Bộ Kinh tế dường như khi các lãnh đạo hai nước gặp nhau đưa ra những tình hình “16 chiếc vàng” với tình hình “4 chiếc.”

Đảo Phú Lâm của Trung Quốc dùng làm đảo chính yếu làm bàn đạp để phát triển các khu vực.

Tháng 9 vừa qua, Tân Hoa Xã thuật lại “thực trạng Tam Sa” Tiêu Kiệt công bố công trình xây dựng nhà đảo Phú Lâm với tổng đầu tư gần \$3 triệu USD gồm các việc xây dựng các hạ tầng công trình và liên tục liên tục gia tăng các đảo, mặt xây dựng đóng tàu và phát triển đảo thu (tốc độ Cây).

Ngày 24 tháng 7, 2012, Bộ Kinh tế chính thức đặt tên 3 nhóm quần đảo trên Biển Đông là “Tam Sa” phản ứng lại một đảo luật về Biển của Việt Nam xác định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các thành phần của đất nước Việt Nam. Sau đó, Bộ Kinh tế báo đặt tên cho Tam Sa ở Phú Lâm (Vĩnh Hưng) và đang thảo luận để huy động quân sự tại đây.

Báo chí quốc tế đã bình luận và đề kích mạnh mẽ các hành động bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Các cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tuy vậy vẫn chưa có kết quả đáng kể bao nhiêu. Tuy Hà Nội không nói ra những gì chuyên viên quốc tế cho rằng Bộ Kinh tế không hề chấp nhận cho Việt Nam để chấp nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa khi họ đã chấp nhận từ lâu.

Người dân Việt Nam khai thác hải sản ngoài Hoàng Sa đưa về Bộ Kinh tế đòi tiền chuộc hoặc đâm chìm tàu.

Bên tin Tân Hoa Xã thuật lại chi tiết cho Hội Nam, Trung Quốc Địch Chi, cho thấy Bắc Kinh không hề có ý định thay đổi lập trường.

Ngày Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012, Trung Quốc Chí Quân, thủ tướng Ngoại Giao Trung Quốc, đồng thời Tân Hoa Xã thuật lại nói với báo chí là “sẽ dùng mọi biện pháp để đáp trả các hành động thách thức quyền lãnh thổ.” Lời đe dọa của ông này tuy nhúng vào Nhút Bắc trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điểu Ngư, nhưng cũng có thể hiểu cho trường hợp của một Trung Quốc to lớn và hùng mạnh quân sự và kinh tế hiện nay, đang làm thế để y tham vọng bá quyền đã nguôi đi một ít trăm năm. (TN)